

THÀNH PHỐ

Duy trì các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội



Sản xuất tại Công ty TNHH Da giày xuất khẩu Thành Phát.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, thành phố Thái Bình đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tích cực tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của thành phố cơ bản ổn định, từng bước phục hồi.

Những tháng đầu năm 2021, thành phố tập trung thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. UBND thành phố thường xuyên cùng với các ban, ngành, địa phương đánh giá, thảo luận, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, kịp thời, quyết liệt, đồng bộ để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội. Với sự chủ động đó, 4 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,95% so với cùng kỳ, ước đạt trên 7.692 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 6.019 tỷ đồng, tăng 10,17%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 533 tỷ đồng, đạt 34,5% dự toán, bằng 107,3% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả toàn diện. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt, nhất là việc rà soát, xác minh, truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến các ca nhiễm Covid-19

trên địa bàn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch.

Để từng bước ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, UBND thành phố đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển; thực hiện hiệu quả các chương trình khuyến công, khuyến thương và để án tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đã tham gia để xuất phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 9 dự án với số vốn đăng ký 1.534 tỷ đồng; có 7 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký 1.023 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố đã tổ chức thành công việc cưỡng chế thu hồi các căn hộ thuộc khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong và cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đường Kỳ Đồng kéo dài, bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Một điểm nhấn trong những tháng qua, đó là thành phố đã quyết liệt triển khai các biện pháp lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Tăng cường tuyên truyền, xử lý lưu động các trường hợp vi phạm hành chính về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, phòng, chống dịch Covid-19. Cưỡng chế phá dỡ

nhiều trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Tổ chức rà soát, để xuất phương án bố trí các điểm đỗ xe trên các tuyến đường, phố, khu vực công cộng. Nhiều công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị đã hoàn thành hoặc được phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ như xây dựng, cải tạo vỉa hè đường Trần Thánh Tông, đường Trần Lâm đoạn từ cụm công nghiệp Trần Lâm đến đê Trà Lý, hồ Ty Diệu... Tổng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước do thành phố quản lý ước thực hiện 62,5 tỷ đồng.

Dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Để thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép", thời gian tới, thành phố tập trung phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn; tích cực giải ngân công trình có khối lượng hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch; thẩm định, phê duyệt dự toán các công trình xây dựng cơ bản đã có chủ trương. Thành phố cũng phấn đấu bảo đảm tốt quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

MINH NGUYỆT

Nếu như trước đây, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh được thực hiện tại 260 điểm trực giao dịch xã, phường, thị trấn thì ngay sau khi tỉnh xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 vào đầu tháng 5/2021, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã chủ động để xuất hoãn giao dịch tại ba xã: Hồng Dũng (Thái Thụy) vào ngày 22, Bình Minh (Kiến Xương) vào ngày 19 và An Thái (Quỳnh Phụ) vào ngày 18 trong tháng 5 do ba xã có các thôn bị phong tỏa. Ông Phí Anh Tuấn, Phó Giám đốc Chi nhánh cho biết: Ngoài việc để xuất trung ương hủy phiên giao dịch tháng 5 tại ba xã Hồng Dũng, Bình Minh và An Thái, để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn đồng thời bảo đảm an toàn cho khách hàng và cán bộ ngân hàng, Chi nhánh còn yêu cầu Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện chỉ đạo cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn chủ động sắp xếp, phân chia thời gian giao dịch của từng tổ tiết kiệm và vay vốn sao cho phù hợp với từng xã; thông báo thời gian giao dịch cụ thể của từng tổ tiết kiệm và vay vốn tới UBND xã, tổ chức chính trị - xã hội, tổ tiết kiệm và vay vốn, khách hàng biết từ đó chủ động trong việc đến trụ sở để giao dịch, bảo đảm không tập trung quá 20 người trong cùng phòng tại cùng một thời điểm. Cùng với đó, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cũng yêu cầu mỗi cán bộ trong tổ giao dịch phải nêu cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của cơ quan y tế; đồng thời, thực hiện triệt để các biện pháp phòng tránh lây nhiễm trong quá trình giao dịch như: đeo khẩu trang đúng cách như đeo suốt quá trình giao dịch, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt khi vào khu vực giao dịch, bố trí khoảng cách an toàn giữa các giao dịch viên và giữa giao dịch viên với khách hàng, yêu cầu các tổ giao dịch thông báo để những người có những triệu chứng như sốt, ho, khó thở, đau họng không đến giao dịch.

Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (Vietcombank Thái Bình), công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện rất nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên, nhất là bộ phận giao dịch và khách hàng. Cùng với việc thành lập tiểu ban ứng phó khẩn cấp với dịch Covid-19, Chi nhánh còn xây dựng các phương án đồng thời chuẩn bị và dự phòng đầy đủ vật tư cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch. Chi nhánh đã trang bị đầy đủ khẩu trang y tế dùng hàng ngày cho cán bộ, nhân viên và khách hàng đến giao dịch; thực hiện đo thân nhiệt toàn bộ cán bộ, nhân viên và

CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Do đặc thù hoạt động là thực hiện các giao dịch với lượng khách hàng lớn nên trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo đảm hoạt động an toàn và hiệu quả.



Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trong tháng 5/2021 Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh duy trì 257/260 điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn. Trong ảnh: Hoạt động giao dịch của Ngân hàng CSXH tại xã Đông Hoàng (Đông Hưng).

khách hàng đến làm việc, giao dịch tại trụ sở chính và các phòng giao dịch; trang bị kính chắn giọt bắn cho bộ phận trực tiếp tiếp xúc với khách hàng; trang bị găng tay y tế cho cán bộ làm công tác ngân quỹ, giao dịch viên có tiếp xúc với tiền mặt; thường xuyên khử khuẩn chóng từ, tiến mặt bằng tia cực tím qua tủ khử khuẩn và đèn chiếu tia cực tím trong kho tiền; thực hiện khử khuẩn hàng ngày xe chở tiền bằng dung dịch sát khuẩn dạng sương mù; đồng thời, thực hiện khử khuẩn hàng tuần toàn bộ trụ sở Chi nhánh, các phòng giao dịch và các cây ATM. Cùng với đó, Chi nhánh cũng bố trí không gian giao dịch khách hàng thông thoáng, thực hiện phân luồng khách hàng, không quá 20 khách hàng/lượt giao dịch tại trụ sở Chi nhánh và không quá 15 khách hàng/lượt giao dịch tại các phòng giao dịch. Ngoài ra, để hạn chế khách hàng đến giao dịch trực tiếp, Vietcombank Thái Bình còn tập trung phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, đặc biệt là ngân hàng số VCB Digibank, từ đó đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 26 ngân hàng và 85 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động; trong đó, các ngân hàng đã thành lập 8 chi nhánh cấp huyện và thành phố,

93 phòng giao dịch; 45 quỹ tín dụng nhân dân mở rộng địa bàn sang 64 xã và 260 điểm giao dịch của Ngân hàng CSXH tại các xã, phường, thị trấn. Ngay sau khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, đặc biệt là khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch; rà soát các vị trí công việc, các nhiệm vụ đang triển khai thực hiện, trên cơ sở đó bố trí cán bộ,

nhân viên làm việc cho phù hợp. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng thường xuyên phun khử khuẩn trụ sở, khu vực giao dịch với khách hàng, các phòng làm việc; chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ phòng, chống dịch; đồng thời, yêu cầu bộ phận bảo vệ thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt, sát khuẩn đối với khách hàng đến giao dịch, nếu phát hiện trường hợp sốt, ho, khó thở để nghi khách hàng liên hệ ngay với cơ sở y tế và báo cáo cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

MINH HƯƠNG



Các bộ phận thực hiện giao dịch với khách hàng đều được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Thái Bình trang bị kính chắn giọt bắn.

Những ngày qua, tại một số hộ nuôi trồng thủy sản của huyện Tiên Hải xuất hiện tôm chết do bệnh đốm trắng. Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, huyện Tiên Hải đang tích cực chỉ đạo và thực hiện các biện pháp xử lý môi trường để bệnh đốm trắng trên tôm không lây lan diện rộng.

Ông Trương Xuân Hội, Giám đốc HTX Thủy sản Hải Châu, xã Đông Minh cho biết: Diện tích nuôi tôm của xã đạt 110ha. Hầu như năm nào bệnh đốm trắng cũng xảy ra trên diện tích tôm mới thả. Vụ tôm năm nay, bệnh đốm trắng xuất hiện sớm hơn ở diện tích ao nuôi của 14 hộ dân tại các thôn Ngải Châu, Minh Châu, Thanh Lâm. Đến nay, số lượng tôm chết khoảng 6 vạn con trên 1ha. Trước tình hình trên, HTX đã tham mưu UBND xã phối hợp với ngành chuyên môn xét nghiệm xác định bệnh đốm trắng trên tôm. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ tăng cường xuống các vùng nuôi tôm bị nhiễm bệnh, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp xử lý môi trường ao nuôi để bệnh đốm trắng trên tôm không lây lan sang các vùng nuôi khác.

Tích cực tuyên truyền nhân dân khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là xử lý xác tôm chết, không xả nước bừa

TIỀN HẢI Tập trung xử lý bệnh đốm trắng trên tôm



Các hộ nuôi trồng thủy sản xã Đông Minh (Tiền Hải) xử lý môi trường ao nuôi bằng hóa chất Chlorine.

bãi tránh nguy cơ gây bùng phát thành dịch trên diện tích nuôi tôm toàn xã. HTX đã cấp phát 500kg hóa chất Chlorine xử lý

môi trường ao nuôi tại các hộ có tôm chết do bệnh đốm trắng. Ông Nguyễn Văn Chín, thôn Minh Châu cho biết: Bệnh đốm

trắng trên tôm xuất hiện trên diện tích 600m² của gia đình. Do tôm được ít tháng tuổi nên sức đề kháng còn yếu, cùng với

đã tuyên truyền bà con nông dân nếu tôm chết không được vớt xác tôm ra môi trường xung quanh; triển khai các biện pháp tiêu độc, khử trùng ao nuôi. Xã đã cấp phát 1.500kg hóa chất Chlorine cho các hộ nuôi trồng thủy sản xử lý toàn bộ diện tích ao có tôm chết. Ngoài ra, UBND xã tuyên truyền các hộ nuôi tôm cần thường xuyên nắm bắt các thông tin về diễn biến bệnh để thường xuyên trên tôm nuôi trước khi chết là toàn thân có màu đỏ, bơi nổi và tấp vào bờ rồi chết. Sau khi bệnh xuất hiện, ông Chín đã thông báo với HTX để có giải pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh gây ra. Hiện nay gia đình đã xử lý ao nuôi bằng hóa chất và với bộ bảo đảm môi trường ao nuôi không bị ô nhiễm để chuyển sang đối tượng nuôi khác.

Đến nay, bệnh đốm trắng trên tôm chỉ xảy ra tại xã Đông Minh mà đã xuất hiện tại xã Nam Cường. Các hộ dân đang nỗ lực phòng, chống bệnh để hạn chế thiệt hại. Ông Mai Văn Hoài, Chủ tịch UBND xã Nam Cường cho biết: Đến ngày 17/5, diện tích nuôi tôm bị bệnh đốm trắng của xã Nam Cường khoảng 5ha với 146 vạn con tôm chết. Trước diễn biến phức tạp của bệnh đốm trắng trên tôm, UBND xã

Giám sát chặt chẽ việc thu gom tôm chết xử lý đúng quy định, tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Khuyến cáo các hộ dân sử dụng vôi bột rải xung quanh bờ ao, quây lưới để ngăn Chlorine cho các hộ nuôi trồng thủy sản xử lý toàn bộ diện tích ao có tôm chết. Ngoài ra, UBND xã tuyên truyền các hộ nuôi tôm cần thường xuyên nắm bắt các thông tin về diễn biến bệnh để thường xuyên trên tôm nuôi trước khi chết là toàn thân có màu đỏ, bơi nổi và tấp vào bờ rồi chết. Sau khi bệnh xuất hiện, ông Chín đã thông báo với HTX để có giải pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh gây ra. Hiện nay gia đình đã xử lý ao nuôi bằng hóa chất và với bộ bảo đảm môi trường ao nuôi không bị ô nhiễm để chuyển sang đối tượng nuôi khác.

Bà Lê Thị Phương Lan, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tiên Hải cho biết: Đến ngày 17/5, Tiên Hải có trên 6ha bị bệnh đốm trắng trên tôm với 212 vạn con tôm chết. Để nhanh chóng tiêu diệt mầm bệnh, hạn chế thấp nhất sự lây lan sang các ao nuôi khác và các vùng nuôi tôm trên địa bàn, ngành chuyên môn huyện đã hướng dẫn các chủ hộ khoanh vùng, xử lý môi trường nước bằng hóa chất Chlorine, nhanh chóng thu gom lượng tôm chết xử lý theo khuyến cáo của ngành chuyên môn. Huyện đã cấp phát trên 2 tấn hóa chất Chlorine cho hai xã Đông Minh, Nam Cường để vệ sinh ao nuôi có tôm chết.

Giám sát chặt chẽ việc thu gom tôm chết xử lý đúng quy định, tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Khuyến cáo các hộ dân sử dụng vôi bột rải xung quanh bờ ao, quây lưới để ngăn Chlorine cho các hộ nuôi trồng thủy sản xử lý toàn bộ diện tích ao có tôm chết. Ngoài ra, UBND xã tuyên truyền các hộ nuôi tôm cần thường xuyên nắm bắt các thông tin về diễn biến bệnh để thường xuyên trên tôm nuôi trước khi chết là toàn thân có màu đỏ, bơi nổi và tấp vào bờ rồi chết. Sau khi bệnh xuất hiện, ông Chín đã thông báo với HTX để có giải pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh gây ra. Hiện nay gia đình đã xử lý ao nuôi bằng hóa chất và với bộ bảo đảm môi trường ao nuôi không bị ô nhiễm để chuyển sang đối tượng nuôi khác.

Bà Lê Thị Phương Lan, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tiên Hải cho biết: Đến ngày 17/5, Tiên Hải có trên 6ha bị bệnh đốm trắng trên tôm với 212 vạn con tôm chết. Để nhanh chóng tiêu diệt mầm bệnh, hạn chế thấp nhất sự lây lan sang các ao nuôi khác và các vùng nuôi tôm trên địa bàn, ngành chuyên môn huyện đã hướng dẫn các chủ hộ khoanh vùng, xử lý môi trường nước bằng hóa chất Chlorine, nhanh chóng thu gom lượng tôm chết xử lý theo khuyến cáo của ngành chuyên môn. Huyện đã cấp phát trên 2 tấn hóa chất Chlorine cho hai xã Đông Minh, Nam Cường để vệ sinh ao nuôi có tôm chết.

MANH THẮNG